

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gửi kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI

Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐND, ngày 09/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến tham gia, thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại các xã, thị trấn gửi kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, cụ thể như sau:

I. Ý KIẾN THAM GIA ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN

1. Báo cáo số 530/BC-UBND ngày 14/6/2024 của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo đánh giá "Trên địa bàn huyện có trên 2.400 cơ sở hoạt động thương mại đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân trên địa bàn, thu hút hơn 3.400 lao động làm việc thường xuyên". Đề nghị UBND huyện làm rõ hơn trong 6 tháng đầu năm tăng thêm bao nhiêu cơ sở hoạt động thương mại? giải quyết tăng thêm bao nhiêu lao động?

- **Tại mục Đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu Quốc gia:** Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/5/2024 là 7,401 tỷ đồng, đạt 26,27% so với kế hoạch vốn đã phân khai chi tiết và đạt 12,92% so với tổng kế hoạch vốn được giao, ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2024 là 16,5 tỷ đồng, đạt 28,71% so với tổng kế hoạch vốn được giao, tăng 2,09% so với cùng kỳ. Đề nghị giải trình, đánh giá rõ nguyên nhân tỷ lệ giải ngân các Chương trình Mục tiêu quốc gia chậm, đối với các công trình này về triển khai chậm như vậy có ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình không? Vì hiện tại đã vào mùa mưa.

- **Phát triển ngành kinh tế:** Về trồng cây phân tán (trang 3, chú thích 13) đề nghị quan tâm hơn nữa đối với công tác trồng cây phân tán để tránh lãng phí, vì thực tế tỷ lệ cây phân tán trồng còn sống qua các năm còn thấp.

- **Đề nghị làm rõ, bổ sung, điều chỉnh những nội dung sau:**

+ Cần đánh giá rõ tình hình công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện;
+ Việc triển khai nhãn hiệu gạo thơm Đắk Hà; vấn đề chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp (xây dựng mã vùng trồng, trích xuất nguồn gốc; đưa lên sàn điện tử...)

+ Đề nghị bổ sung việc xử lý hành lang an toàn giao thông đường bộ.

+ Bổ sung các đơn vị nợ thuế, số doanh nghiệp nợ thuế đã trả trong 6 tháng đầu năm và số nợ thuế hiện nay của các doanh nghiệp, phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

+ Bổ sung số liệu việc mua bán, sang nhượng đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào DTTS.

+ Bổ sung số liệu cải tạo vườn hộ trong 6 tháng đầu năm 2024.

+ Đề nghị làm rõ việc Tổ dân phố 1 mượn đất đoạn sau hội trường 24/3 làm sân thể thao (*sân bóng chuyền*).

- **Về văn hoá xã hội:** Đề nghị tổng hợp kết quả giáo dục năm học 2023-2024 của các cấp học trên địa bàn huyện. Cần đánh giá rõ hơn tình hình chất lượng học sinh dân tộc thiểu số, nhất là việc huy động trẻ dưới 3 tuổi ra lớp.

- **Về lao động, việc làm:** Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, triển khai tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động được thực hiện thường xuyên.

- Đề nghị UBND huyện đánh giá đối với việc thu hút đầu tư, giải quyết việc làm tại chỗ vì hiện tại lao động tại địa phương đi làm ăn xa nhiều.

- **Về tình hình an ninh trật tự:** Đề nghị huyện và các ngành liên quan có giải pháp quan tâm đến tình hình vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Vì đây là nguyên nhân của các tình hình an ninh trật tự khác trên địa bàn. (*theo báo cáo số 19/BC-TA, ngày 10/6/2024 của Toà án nhân dân huyện; Báo cáo 512/BC-UBND, ngày 12/6/2024 của UBND huyện*) số án thụ lý tăng 49 vụ việc so với năm 2023 đánh giá nhiều vụ án liên quan đến chất cấm ngày càng diễn ra phức tạp, khó lường. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội vẫn còn tăng. Tội phạm liên quan đến ma túy có chiều hướng gia tăng....

- Phần tồn tại đề nghị xem xét bổ sung:

+ Công tác tạo vốn từ quỹ đất tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, việc thu gom, xử lý rác thải vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được quan tâm chỉ đạo. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn vẫn xảy ra.

+ Kết quả thực hiện Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững*” tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng vẫn còn hạn chế nhất định, diện tích vườn tạp còn nhiều.

+ Tình trạng hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, việc chuyển nhượng đất không qua chính quyền địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn diễn ra chưa được giải quyết triệt để; thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, dẫn đến tình trạng sinh con thứ 3 trở lên còn diễn ra phổ biến.

+ Việc thu hồi trợ cấp chi sai quy định đối với các trường hợp theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP rất khó khăn vì các đối tượng bị truy thu đều thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn do nguồn thu của các gia đình chủ yếu vào cuối năm nên không có tiền để nộp trả.

+ Tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra (*Tại khu vực Làng nghề, thị trấn Đăk Hà; trang trại chăn nuôi heo xã Ngok Wang; bãi rác của huyện tại xã Ngok Wang*), rác thải chưa được thu gom đảm bảo.

+ Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị còn hạn chế.

- Phương hướng 6 tháng cuối năm 2024:

+ Bổ sung: Thu hồi dứt điểm tiền Ngân hàng cộng đồng theo Thông báo số 85-TB/HU ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Định hướng cụ thể hơn trong việc triển khai trồng dâu tằm gắn cải tạo vườn hộ, hiện nay cán bộ chưa nắm được thị trường nên chưa thuyết phục người dân.

+ Bổ sung việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

+ Bổ sung giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác.

2. Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 06/6/2024 của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

- Đề nghị làm rõ và bổ sung những nội dung sau:

+ Đề nghị làm rõ nguyên nhân chuyển nguồn cao 84,589 tỷ đồng.

+ Đề nghị có giải pháp thu thuế giá trị gia tăng cụ thể tại Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên – Đăk Hà.

3. Báo cáo số 470/BC-UBND, ngày 04/6/2024 của UBND huyện kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024: Phần tồn tại, hạn chế đánh giá chưa trọng tâm đối với nội dung của báo cáo (*công tác phòng chống tiết kiệm, chống lãng phí nhưng lại đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng*). Đề nghị xem xét, điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

4. Báo cáo số 499/BC-UBND, ngày 11/6/2024 của UBND huyện về tình hình thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về cho chủ trương thuộc thẩm quyền Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữa 2 Kỳ họp thường lệ: Số tiền phê duyệt dự toán mua sắm, lắp đặt đèn Led, hộp đèn Led trang trí các trụ điện trung tâm huyện Đăk Hà (*với tổng dự toán mua sắm được duyệt: 1.348.704.000 đồng*). Hiện nay gói thầu đã được giải ngân với số tiền là: 1.330.000.000 đồng; số còn lại hết nhiệm vụ chi. Vậy số tiền còn lại 18.704.000 đồng dự kiến sử dụng vào nội dung nào?

5. Báo cáo 554/BC-UBND ngày 18/6/2024 kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND huyện

Tại Phụ lục 02 a, nội dung kiến nghị 1: "*Chỉ đạo quản lý chặt chẽ nguồn thu (Thu tiền thuê đất, thuế kinh doanh) của hộ gia đình và cá nhân thuê đất và kinh doanh trong Cụm CN – TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà, truy thu đối với các hộ, doanh nghiệp không chấp hành nộp tiền thuê đất trong nhiều năm và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chây ỳ, trốn thuế*" và kiến nghị 04 đối với **Đối với Chi cục Thuế khu vực số 2**: *Có các giải pháp quyết liệt để thu số tiền thuê đất, số tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức khác theo quy định, tránh thất thu. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.*

Tuy nhiên báo cáo mới chỉ nêu lên được số tiền đã thu được và số tiền lũy kế cần phải thu trong thời gian tới mà chưa nêu được biện pháp cụ thể để xử lý đối với những trường hợp chây ỳ, trốn thuế. Đề nghị UBND huyện và **Chi cục Thuế khu vực số 2** làm rõ hơn các biện pháp xử lý đối với những trường hợp chây ỳ, trốn thuế và dự báo trong năm 2024 sẽ thu được bao nhiêu phần trăm số tiền thuế còn nợ đọng?

6. Báo cáo 529/BC-UBND, ngày 14/6/2024 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7.

Tại trang 4: Đánh giá: “Tổng số hộ tham gia chương trình thuộc Dự án “*Hỗ trợ giống cây ăn quả, cây Mắc ca ghép cho người dân tại các xã thuộc huyện Đắk Hà phát triển trồng trọt, nâng cao thu nhập theo chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023*” là 530 hộ/89,23 ha/12.544 cây các loại 11. Kết quả kiểm tra đánh giá tình hình trồng, chăm sóc cây ăn quả, cây mắc ca ghép sau khi cấp cây giống tại các hộ dân thực hiện dự án cụ thể như sau: Tổng số cây đã cấp là: 12.544 cây. Trong đó: Số cây sống: 8.963 cây; tỷ lệ: 71,45% (*Số lượng cây hộ dân đã trồng là: 3.162 cây; Số lượng cây hộ dân để lại chăm sóc tại nhà là: 9.382 cây*). Số cây chết là: 3.581 cây; tỷ lệ: 28,55%”. Đánh giá như vậy là chưa chính xác; qua kiểm tra thực tế thì tỷ lệ cây Mắc ca trồng cây chết là rất lớn, đề nghị đánh giá lại.

7. Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 04/6/2024 của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đắk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Trên cơ sở các tồn tại, hạn chế đã nêu đặc biệt là các tiêu chí về giảm nghèo, nhà ở, BHYT, trồng rừng còn nhiều khó khăn (*trang 5 báo cáo*) đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan đề xuất các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí để các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo chất lượng và có tính bền vững.

II. Ý KIẾN KHÁC

1. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Hà Môn đề nghị:

(1) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban QLDAĐT sớm phối hợp với xã Hà Mòn hoàn thiện các hồ sơ có liên quan để sớm triển khai đầu tư xây dựng Nhà văn hoá thôn 5 để đảm bảo tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 2024.

(2) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban có liên quan xem xét, tham mưu giải quyết chế độ 1 lần cho Công an viên của xã Hà Mòn theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP (đối với trường hợp Ma Văn Hoa công an viên xã Hà Mòn, UBND xã đã gửi Tờ trình số 72/TTr- UBND Hà Mòn, ngày 21 tháng 7 năm 2023 xin kinh phí trợ cấp 1 lần cho Công an viên của xã Hà Mòn theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và kèm theo các giấy tờ có liên quan)

2. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Hring đề nghị:

(1) Theo đối chiếu và xác định giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện với UBND xã Đăk Hring, trong năm 2023: Tổng nguồn thực hiện cải cách tiền lương tại xã Đăk Hring năm 2023: 304,09 triệu đồng. (Trong đó: Nguồn cải cách tiền lương tồn đến năm 2021 theo Kết luận Kiểm toán NSDP năm 2021 là 202,69 triệu đồng; 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 tạo nguồn CCTL là 65,61 đồng; 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 tạo nguồn CCTL là 35,79 đồng)

Tổng nhu cầu kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ năm 2023 tại UBND xã Đăk Hring: 274,234 triệu đồng. Trong năm 2023, UBND xã đã thực hiện chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ (Trong đó: Sử dụng nguồn CCTL từ nguồn 14 còn tồn tại đơn vị số tiền 82,801 triệu đồng, số còn lại UBND xã Đăk Hring đã tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện số tiền 191,433 triệu đồng từ nguồn 13).

Theo Thông báo số 46/TB-TCKH ngày 12/6/2024 về kết quả thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Đăk Hring, hiện nay Nguồn cải cách tiền lương xác định còn tồn tại xã là 221,290 đồng. Tuy nhiên, hiện nay UBND xã, không có nguồn cải cách tiền lương (**nguồn 14**). Đây là một khó khăn của đơn vị trong thời gian tới khi áp dụng tăng lương cơ sở theo lộ trình. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn UBND xã thực hiện điều chỉnh nguồn đã chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ năm 2023 từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên (**nguồn 13**) sang nguồn cải cách tiền lương (**nguồn 14**) để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện đúng quy định trong thời gian tới khi áp dụng tăng lương cơ sở theo lộ trình.

3. Tổ đại biểu HĐND huyện tại thị trấn Đăk Hà đề nghị:

(1) Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum gặp nhiều bất cập, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển chăn nuôi của thị trấn

Đăk Hà hằng năm. Đề nghị huyện có kiến nghị lên cấp trên đối với những bất cập này.

(2) Đề nghị UBND huyện quan tâm, sớm đầu tư các tuyến đường trên địa bàn thị trấn theo kế hoạch đầu tư năm 2024 đã được phê duyệt để hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Đô thị văn minh.¹

(3) Những bất cập về thời hạn công nhận sản phẩm OCOOP quá ngắn khi được công nhận sản phẩm chưa được xâm nhập vào thị trường thương mại đã hết hạn và quy trình thủ tục công nhận lại rất phức tạp khiến nhiều tổ chức, cá nhân rất e ngại đề nghị để công nhận sản phẩm OCOOP.

(4) Đất ở trên tuyến đường Hai Bà Trưng thuộc Tổ dân phố 10, hướng Bắc người dân mua từ quỹ đất tạo vốn của huyện; tuy nhiên đến nay không thể xây nhà hoặc giao dịch chuyển nhượng được; lý do: Đất quy hoạch. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết để người dân có thể sở hữu sử dụng lô đất đúng mục đích.

4. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Ngọc Wang đề nghị:

(1) Tại Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp Thị trấn Đăk Hà, tình hình nợ tiền thuê đất kéo dài qua các năm chưa thu hồi được (*trong đó có doanh nghiệp dừng hoạt động kinh doanh và không đóng tiền thuê đất nhiều năm nhưng không xử lý*) đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo thu nguồn nợ tiền thuê đất để tránh thất thu, giảm nguồn thu.

(2) Đề nghị UBND huyện quan tâm đề xuất với UBND tỉnh giao cho cộng đồng quản lý BVR (TK 352) 398,18 ha, hiện nay UBND xã Ngọc Wang đang tạm quản lý.

(3) Quan tâm tạo điều kiện để người dân tự trồng rừng đối với cây Cao su ở những diện tích đăng ký trồng rừng dự án nhưng không đủ điều kiện.

(4) Quan tâm chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn huyện, nhất là xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (*Phòng TN&MT, VPĐK đất đai huyện*) phối hợp các xã rà soát, có hướng xử lý tình trạng cấp chồng, cấp không đúng vị trí đất.

(5) Đề nghị chỉ đạo xử lý dứt điểm trại chăn nuôi heo thịt tại Thôn Kon Gu 1 gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường kéo dài, mặc dù đã được các cơ quan huyện nhiều lần làm việc lập biên bản mà tiếp tục tái phạm (*trang trại của hộ Ông: Nguyễn Đức Thân*).

(6) Hiện nay hiện trạng người dân mắc, câu dây điện từ trụ điện xa nhà ở tại thôn Kon Sotiu II dùng trụ điện tạm, trụ bằng cây không đảm bảo an toàn sử dụng điện (*cử tri đã ý kiến nhiều lần*). Đề nghị huyện quan tâm đầu tư, sửa chữa?

(7) Đề nghị huyện xem xét lại việc giao chỉ tiêu thoát nghèo năm 2024 cho xã Ngọc Wang là **35 hộ** là quá cao so với thực tế tình hình của xã, tỷ lệ 53%

¹ Đường Tô Hiến Thành thuộc Tổ dân phố 2B; đường Tô dân phố 10 của thị trấn Đăk Hà đi xã Đăk Ngok.

so với tổng số hộ nghèo; theo Nghị quyết của Đảng ủy xã, tỷ lệ giảm năm 2024 là 4-7% so tổng số hộ nghèo.

(8) Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện phối hợp với UBND Ngọc Wang xã rà soát hồ sơ liên quan đến đất xây dựng trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Ngọc Wang (*nội dung liên quan ý kiến cử tri Ông A Driu, thôn Kon Gu 1, đến nay chưa giải quyết xong*)

5. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Long đề nghị:

(1) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đăk Pxy và các ngành liên quan rà soát lại việc thu hồi 13 bìa đồ đồ để chỉnh lý lại cho các hộ dân thôn Đăk Xé năm 2008 (*khi chưa thành lập xã Đăk Long*) do thi công tình công tình lộ 677 nhưng đến nay chưa trả lại cho dân.

(2) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp, sớm cấp bìa đồ đối với các hộ lên ở ổn định ở khu di dân (*85 hộ*) tại khu di dân xã Đăk Long.

(3) Đề nghị UBND huyện kiến nghị với các ngành liên quan của tỉnh yêu cầu Công ty thủy điện Psi 6 tiến hành xác định thiệt hại của người dân do việc dâng nước chạy thử của thủy điện trên cao trình làm ảnh hưởng đến số cây trồng² trong thời kỳ thu hoạch của một số hộ dân³ đang canh tác tại thôn Pa cheng.

(4) Đề nghị UBND huyện báo thêm việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiện nay tăng giảm như thế nào?

(5) Đề nghị UBND huyện sớm quan tâm đầu tư xây dựng nhà làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã ĐăkLong.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trình Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung nêu trên gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện **chậm nhất trong ngày 04/7/2024./.**

Nơi nhận:

- Như trên (*Trình Kỳ họp thứ 8*);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lập

² Hơn 2.600 cây cà phê và 50 cây sầu riêng.

³ Lê Văn Thái, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Huy Thành, Lê Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hậu.